



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ
XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 37/TB-TEG

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2018

Kính gửi: Quý đối tác và khách hàng

Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây
dựng Trường Thành

Trước tiên, Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác, tin cậy và đồng hành của Quý công ty và Quý cổ đông trong suốt thời gian qua.

Sau 7 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành đã có những bước phát triển đáng kể, được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, nay Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành xin trân trọng thông báo về việc đổi tên công ty tới quý đối tác, khách hàng và quý cổ đông Công ty như sau:

Nội dung	Tên Công ty cũ	Tên Công ty sửa đổi
Tên tiếng Việt	Công ty Cổ phần Tecgroup	Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành
Tên tiếng Anh	Tecgroup Joint Stock Company	Truong Thanh Real Estate And Construction Joint Stock Company
Tên viết tắt	TECGROUP., JSC	TECGROUP., JSC

Kể từ ngày 16/05/2018, Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành chính thức sử dụng tên công ty theo các thông tin đã sửa đổi và các thông tin cũ về tên công ty không còn có giá trị pháp lý. Mọi hình thức sử dụng tên cũ của công ty để đại diện cho công ty chúng tôi trong giao dịch và quan hệ với quý đối tác, khách hàng và quý cổ đông đều là giả mạo và trái pháp luật.

Vì vậy, kính đề nghị quý đối tác, khách hàng và quý cổ đông khi thực hiện giao dịch, phát hành hoá đơn thanh toán cho công ty chúng tôi, cần sử dụng theo các thông tin đã sửa đổi. Việc đổi tên Công ty không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây.



Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành xin thông báo để Quý công ty được biết và phối hợp thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.



Hoàng Mạnh Huy

